

(ร่าง)

แนวปฏิบัติการขอยกเลิกใบอนุญาต

ผู้รับใบอนุญาตที่ประสงค์ขอยกเลิกใบอนุญาต เมื่อยื่นคำขอยกเลิกใบอนุญาต ตามแบบที่กำหนด เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาตรวจสอบคำขอยกเลิกใบอนุญาตและเอกสารหลักฐานประกอบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแนวปฏิบัติการพิจารณาตรวจสอบการขอยกเลิกใบอนุญาต มีดังนี้

ใบอนุญาต	เหตุผล การขอยกเลิกใบอนุญาต	เอกสารที่ต้องแนบ ประกอบการขอยกเลิกใบอนุญาต
1. กรณีมีใบอนุญาต	<p>1.1 ขายต่อ/ส่งต่อให้ผู้ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตอื่น</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต- ให้ผู้รับซื้อดำเนินการยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ได้รับ ต่อสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ตามขั้นตอนการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี) <p>1.2 จัดการเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต- ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการทำให้เครื่องกำเนิดรังสีไม่สามารถใช้งานได้ ก่อนกำจัดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ยกเลิกการมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีจากเจ้าหน้าที่ ปส. <p>1.3 กรณีมีผลผลิตจากการกักกัมมันตภาพรังสี (activation products) จากการทำ มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต- ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการกากกัมมันตรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙ <p>1.4 ส่งออกนอกประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต- ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการยื่นคำขออนุญาตส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี (ตามขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี) <p>1.5 อื่นๆ เช่น ย้ายไปสถานที่ติดตั้งแห่งใหม่</p> <ul style="list-style-type: none">- ให้ผู้รับใบอนุญาตดำเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต- ให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือ	<ul style="list-style-type: none">- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว- หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้ไว้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันที่ยื่น หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย- หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทน พร้อมติดอากรแสตมป์จำนวน ๑๐ บาท สำหรับการกระทำการ ๑ อย่าง หรือ ๓๐ บาท สำหรับการกระทำการแทนมากกว่า ๑ อย่างสำหรับนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ไม่ต้องติดอากรแสตมป์)- ใบอนุญาตฉบับจริง- เอกสารหลักฐานประกอบรายละเอียดที่ขอยกเลิกใบอนุญาต (ถ้ามี)

	ใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ย้ายไปสถานที่ติดตั้งแห่งใหม่ ต่อสำนักงานปริมาณเพื่อสันติ (ตามขั้นตอนการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี)	
2. กรณีไม่มีใบอนุญาต	<p>2.1 ขยายต่อ/ส่งต่อให้ผู้อื่น</p> <p>- ให้ผู้รับซื้อดำเนินการยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสีที่ได้รับ ต่อสำนักงานปริมาณเพื่อสันติ (ตามขั้นตอนการขออนุญาตมีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี)</p> <p>2.2 จัดการเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>- ให้ดำเนินการทำให้เครื่องกำเนิดรังสีไม่สามารถใช้งานได้ ก่อนกำจัดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์โดยให้ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>2.3 กรณีมีผลผลิตจากการกักกัมมันตภาพรังสี (activation products) จากการทำ มีไว้ในครอบครองหรือใช้เครื่องกำเนิดรังสี</p> <p>- ให้ดำเนินการจัดการกากกัมมันตรังสีตามบทบัญญัติว่าด้วยการจัดการกากกัมมันตรังสีตามพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ๒๕๕๙</p> <p>2.4 ส่งออกนอกประเทศ</p> <p>- ให้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี (ตามขั้นตอนการขออนุญาตส่งออกเครื่องกำเนิดรังสี) พร้อมดำเนินการขอยกเลิกใบอนุญาต</p> <p>2.5 อื่นๆ (ถ้ามี)</p>	